
 

 

 

 

รายงานการประชุมวิสามัญออนไลน(์คร้ังที ่๘) 

คณะกรรมการสมัชชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา 

 วันพุธที ่๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔    

เร่ิมประชุมเวลา ๑๙.๒๕ น.(เวลาภาคตะวันออก) 

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. พระเทพพทุธิวิเทศ ประธาน วดัพทุธาวาส เท็กซสั 

๒. พระราชธรรมวิเทศ รองประธานฯ วดัพทุธานสุรณ ์ซานฟรานซิสโก 

๓. พระวิเทศธรรมคณุ รองประธานฯ วดัสทุธาวาส แคลิฟอรเ์นีย 

๔. พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ ์รองประธานฯ วดัอตมัมยตาราม ซีแอตเติล 

๕. พระวิเทศรตันาภรณ ์เลขาธิการ วดัไทยกรุงวอชิงตนั, ดี.ซี. แมรีแลนด ์

๖. พระครูรตันปัญญาวิเทศ รองเลขาธิการ วดัรตันปัญญา แคลฟิอรเ์นีย 

๗. พระวิเทศวิสทุธิคณุ รองเลขาธิการ วดัปากนํา้อเมรกิา โอไฮโอ 

๘. พระภาวนาวชิรวิเทศ รองเลขาธิการ วดันวมินทรราชทิูศ แมสซาซูเซต 

๙. พระราชมงคลวิเทศ กรรมการ วดัมงคลเทพมนีุ เพนซิลเวเนีย 

๑๐. พระวิเทศภาวนาจารย ์กรรมการ วดัพระธรรมกายแคลิฟอรเ์นีย  

๑๑. พระมนุีวิเทศ กรรมการ วดัสมเด็จพระมหารชัมงัคลาจารย ์แคลิฟอรเ์นีย 

๑๒. พระกิตติญาณวิเทศ กรรมการ วดัวชิรธรรมปทีป นิวยอรก์ 

๑๓. พระครูสตุมงคลวิเทศ กรรมการ วดัมงคลรตันาราม ฟอรท์วอตลับีช  

๑๔. พระครูวรสิทธิวิเทศ กรรมการ วดัพทุธประทีป ซานฟรานซิสโก 

พระธรรมทูตทีเ่ข้าร่วมการประชุม 

๑. พระครูปิยธรรมวิเทศ วดัพระมหาชนก จอรเ์จีย 

๒. พระมหาปิยะ อตฺุตมป�ฺโญ วดัโปรดเกศเชษฐารามอเมรกิา นิวยอรก์ 

๓. พระมหาสมบติั อินฺทป�ฺโญ วดัพระธรรมกายแคลิฟอรเ์นีย แคลิฟอรเ์นีย 

๔. พระมหาสวุฒัน ์ป�ฺญาวชิโร วดัรตันปัญญา แคลิฟอรเ์นีย 

๕. พระมหาปรีชา ปรชิาโน วดัพทุธศรีรตันาราม โคโลราโด 

๖. พระมหาธีรวงษ ์ญาณสธีุโร วดันวมินทรราชทิูศ แมสซาซูเซต 



๗. พระครูธรรมธรไสว จนฺทวณฺโณ วดัพระธาตทุุ่งเศรษฐี แคลิฟอรเ์นีย 

๘. พระมหาจวน วดัพทุธวราราม เดนเวอร ์

 

 

พระเทพพุทธวิเทศ ประธานสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรฐัอเมรกิา นาํไหวพ้ระสวดมนตแ์ละกลา่วเปิดประชมุ

ว่า วนันีป้ระชมุออนไลน ์ขอใหพ้ระวิเทศรตันาภรณ ์เลขาธิการ ไดด้าํเนินการประชมุไปตามระเบียบวาระท่ีไดก้าํหนด

ไวส้ืบต่อไป  

พระวิเทศรัตนาภรณ ์ เลขาธิการ แจง้วาระการประชมุดงัที่สง่ไปใหค้ณะกรรมการทราบ การประชมุครัง้นี ้

ใชเ้วลาภาคตะวนัออก อาจทาํใหห้ลายรูปอาจสบัสนจึงยงัไม่ไดเ้ขา้มา ขอขอบคณุที่ใหค้วามร่วมมือต่อหมู่คณะ แลว้

ดาํเนินการประชมุตามวาระต่อไปนี ้ 

 

วาระการประชุม 

วาระที ่๑ ประธานแจ้งเร่ืองให้ทราบ 

  ไม่ม ี

วาระที ่๒  เร่ืองติดตามงานทีด่าํเนินการอยู่ 

๒.๑ ฝ่ายบริหาร 

๒.๑.๑ การประชุมสามัญประจาํปี ๒๕๖๕ 

 พระเทพพุทธิวิเทศ ประธาน แจง้ใหท้ราบว่า วดัไทยลอสแองเจลิส ขอเป็นเจา้ภาพจดังานประชมุสามญั

ประจาํปี ๒๕๖๕ ไดค้ยุกบัวดัพระมหาชนก เจา้ภาพแลว้ ทางวดัพระมหาชนกไม่ขดัขอ้ง 

 พระวิเทศธรรมคุณ รองประธาน แจง้ใหท้ราบว่า วดัไทยลอสแองเจลิสครบรอบ ๕๐ ปี และพระเทพ

มงคลวิเทศ เจา้อาวาสวดัไทยลอสแองเจลิส จะเจรญิอายุวฒันมงคลครบ ๙๐ ปีในปีหนา้ จึงขอเป็นเจา้ภาพจดังาน

ประชมุสามญั จึงไดท้าํหนงัสือแจง้ใหป้ระธานทราบ 

 

๒.๑.๒ การประชุมวิสามัญประจาํปี ๒๕๖๔ 

 พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ ์รองประธาน แจง้เรื่องวดัพทุธธรรมขอเป็นเจา้ภาพจดัประชมุวิสามญั และ

ฉลองศาลาทรงไทย ระหว่างวนัที่ ๒๔-๒๖ กนัยายน ๒๕๖๔  

 พระครูรัตนปัญญาวิเทศ รองเลขาธิการ แสดงความคิดเห็นว่า การประชมุวิสามญัวดัพทุธธรรม ขอให้

ทางวดัเจา้ภาพเขา้มาแสดงความคิดเห็น รวมถึงการเฝา้ระวงัเรื่องการระบาดของไวรสัสายพนัธุใ์หม่ดว้ย 

 พระราชธรรมวิเทศ รองประธาน แสดงความคิดเห็นว่า วดัพทุธธรรม เป็นวดัที่เก่ียวขอ้งกบัสมเด็จพระ

มหาธีราจารยต์อ้งกราบเรียนใหท้่านทราบ ตอ้งระวงัสถานการณโ์ควิท หรือจะประชมุเฉพาะคณะกรรมการ 

 พระวิเทศรัตนาภรณ ์เลขาธิการ แสดงความคิดเห็นว่า เห็นดว้ยว่าควรนิมนตว์ดัพทุธธรรมเขา้มาแสดง

ความคิดเห็น และตอ้งปรกึษาหารือในหลายๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชมุ 



 พระวิเทศธรรมคุณ รองประธาน แสดงความคิดเห็นว่า ๑.ขอความคิดเห็นเจา้อาวาสวดัพทุธธรรม ๒.ขอ

คาํแนะนาํสมเด็จพระมหาธีราจารย ์แลว้จึงค่อยสรุปว่าจะทาํอย่างไร 

 พระมุนีวิเทศ กรรมการ แสดงความคิดเห็นว่า การระบาดโควิทสายพนัธุใ์หม่เริม่กลบัมาใหม่ และการ

เดินทางไปพกัวดับรเิวณนัน้ในช่วงระบาดโควิทจะมีปัญหาไหม และขอใหต้วัแทนสมชัชาสงฆไ์ทยฯ กราบเรียน

ปรกึษาสมเด็จพระมหาธีราจารยก่์อน 

 พระวิเทศภาวนาจารย ์กรรมการ แสดงความคิดเห็นว่า สถานการณโ์ควิทช่วงนีย้งัคาดการณไ์ดย้าก จึง

ไม่ควรจะจดัประชมุในช่วงนี ้

 พระราชมงคลวิเทศ กรรมการ แสดงความคิดเห็นว่า ควรใหว้ดัเจา้ภาพมาชีแ้จง ถา้สถานการณโ์ควิทก

ลบัมาระบาดอีกอาจจะยกเลิกได ้

 พระภาวนาวชิรวิเทศ รองเลขาธกิาร แสดงความคิดเห็นว่า แลว้แต่มติของท่ีประชมุคณะกรรมการ 

 พระกิตติญาณวิเทศ กรรมการ แสดงความคิดเห็นว่า ขอใหร้ะวงัเรื่องการระบาดโควิทเดลตาสายพนัธุ์

ใหม่ และแลว้แต่มติที่ประชมุ 

 พระวิเทศวิสุทธิคุณ รองเลขาธิการ แสดงความคิดเห็นว่า แลว้แต่มติท่ีประชมุ และอยากใหร้ะวงัโควิ

ทสายพนัธุใ์หม่ 

 พระครูสุตมงคลวิเทศ กรรมการ แสดงความคิดเห็นว่า ทางรฐัฟลอรดิายงัเงยีบ คนมาเท่ียวเยอะ ยงัไม่

เห็นทางการประกาศเรื่องโควิท ควรชะลอการประชมุไปก่อน  

 พระมหาสมบัติ อินฺทป�ฺโญ แสดงความคิดเห็นว่า สถานการณท์ั่วโลกยงัไมดี่ขึน้ ตอ้งดใูหร้อบคอบสกั

หน่อย 

 พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ ์แสดงความคิดเห็นว่า วดัพทุธธรรม เจา้ภาพ เคยประชมุสามญัมาแลว้ การ

ประชมุวิสามญัพระจะนอ้ยลง ท่ีพกัจะตอ้งจดัแบบใหม่ การประชมุกบัเจา้ภาพไดค้ยุถึงเรื่องที่พกั(วดั โรงแรม) 

อาหารไม่มีปัญหา เมื่อวานนีท้างคณะกรรมการวดัติดต่อมาขอทราบจาํนวนพระ  

 พระวิเทศรัตนาภรณ ์เลขาธิการ แสดงความคิดเห็นว่า ยงัไม่พรอ้มที่จะจดัประชมุ แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้ขึน้อยู่กบั

มติของที่ประชมุ 

 พระเทพพุทธิวิเทศ ประธาน แสดงความคิดเห็นว่า ทางวดัและสมชัชาสงฆฯ์ ควรจะกราบเรียนใหส้มเด็จ

พระมหาธีราจารยท์ราบ และทางวดัพทุธธรรมก็ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุ  

 ขอใหพ้ระเทพพทุธิวิเทศ ประธาน ประสานงานไปที่สมเด็จพระมหาธีราจารย ์ใหท้างวดัพทุธรรมมาชีแ้จง 

และดสูถานการณโ์ควิทอีกที 

  

๒.๑.๓ เร่ืองสาํรวจรายชื่อวัด-รายชื่อพระจาํพรรษา ๒๕๖๔ 

 พระวิเทศรัตนาภรณ ์เลขาธิการ แจง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่า หลงัจากเขา้พรรษาแลว้ ๑ สปัดาห ์ขอใหว้ดัทกุ

วดัสง่รายนามพระจาํพรรษามาท่ีสาํนกังานเลขาธิการ ทางเลขาธิการจะไดส้ง่จดหมายแจง้ใหว้ดัต่างๆ ทราบเรื่อง

การสง่รายนามพระจาํพรรษา 



 

๒.๑.๔ รายชื่อวัดส่งรายชื่อสมัครกองทุนพระธรรมทูตฯ 

พระวิเทศรัตนาภรณ ์เลขาธิการ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า ขณะนีม้ีวดัสมคัรกองทนุพระธรรมทตู ๖๓ วดั 

ถา้มีพระมาปฏิบติัศาสนกิจใหม่ ขอใหส้ง่มาสมคัรกองทนุฯ 

 

๒.๑.๕ การเสนอชื่อวัดเข้าในสมัชชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา 

๒.๑ พระมหาธรีวงษ ์ญาณสุธีโร ขอเสนอชื่อวดัสมเด็จพระมหาธีราจารย ์รฐัเวอรม์อน เขา้อยู่ในความ

อนเุคราะหส์มชัชาสงฆไ์ทยในสหรฐัอเมรกิา  

 พระวิเทศธรรมคุณ รองประธาน แจง้ว่า ตรวจเอกสารแลว้น่าจะอยู่ในความอนเุคราะหไ์ด ้ใบ IRS ยงัไม่

สมบรูณ ์และ Bylaws ภาษาองักฤษ 

 ๒.๒ พระมหาปรีชา ปริชาโน ขอเสนอชื่อวดัพทุธศรีรตันาราม เขา้อยู่ในความดแูลของสมชัชาสงฆไ์ทยใน

สหรฐัอเมรกิา  

 พระวิเทศธรรมคุณ รองประธาน แจง้ว่า ใหว้ดัพทุธศรีรตันารามอยู่ในความดแูลสมชัชาสงฆไ์ทยใน

สหรฐัอเมรกิา  

 พระราชธรรมวิเทศ รองประธาน ถามว่า ท่ีดินเป็นชื่อของใคร ? สามารถสรา้งเป็นวดัไดไ้หม ?  

 พระมหาธรีวงษ ์ญาณสุธีโร ตอบว่า ที่ดินสามารถพฒันาได ้เป็นชื่อของวดัแลว้  

 พระมหาปรีชา ปริชาโน ตอบว่า ท่ีดินเป็นชื่อวดัแลว้ และสามารถสรา้งเป็นวดัได ้ 

 ๒.๓ พระครูธรรมธรไสว จนฺทวณฺโณ ขอเสนอวดัพระธาตทุุ่งเศรษฐี ใหอ้ยู่ในสมชัชาสงฆไ์ทยใน

สหรฐัอเมรกิา 

 พระราชธรรมวิเทศ ถามว่า ที่ดินเป็นของวดัหรือเปล่า  

 พระครูธรรมธรไสว จนฺทวณฺโณ ตอบว่า ที่ดินเป็นชื่อของโยม แต่ในอนาคตจะโอนเป็นของวดั 

 พระวิเทศรัตนาภรณ ์ถามว่า สรา้งวดัมาก่ีปีแลว้ ทาํไมยงัไม่เขา้ในสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรฐัอเมรกิา 

 พระครูธรรมธรไสว ตอบว่า สรา้งมาปี ๒๐๐๘ แต่ยงัไม่พรอ้ม จึงสมคัรเขา้อยู่ในสมชัชชาสงฆฯ์ ปีนี ้ 

 พระวิเทศธรรมคุณ แจง้ว่า วดัพระธาตทุุ่งเศรษฐีอยู่ในความดแูล 

 พระเทพพุทธวิิเทศ กลา่วว่า สมชัชาสงฆไ์ทยฯ ไดม้อบใหค้ณะกรรมการพิจารณาตามที่เห็นสมควร ขอตัง้

ขอ้สงัเกตว่า เบือ้งแรกโยมถวายท่ีดิน ต่อมาคณะกรรมการยดึวดัไลพ่ระหนี ตอ้งระมดัระวงัใหดี้  

 พระวิเทศภาวนาจารย ์กล่าวว่า วดัพระธาตทุุ่งเศรษฐีตอ้งอยู่ในความดแูลก่อน ๑ ปี ถึงจะอยู่ในเครือ 

  ขอให้คณะกรรมการฝ่ายนีพิ้จารณาวัดพระธาตทุุ่งเศรษฐีอีกคร้ัง 

 

๒.๒ ฝ่ายการศึกษา 



 พระวิเทศธรรมคุณ รองประธาน รายงานผลงานฝ่ายการศึกษา เร่ืองการจดัสอบบาลีสนามหลวง ไดจ้ดั

ประชมุการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมซูม และมีวดัที่เป็นเจา้ภาพจดัการเรียนการสอน มีการเรียนบาลีออนไลน ์

ขอใหค้ณะกรรมการฝ่ายการศกึษานาํเสนอรายงานต่อไป 

 พระมหาสมบัติ อินฺทป�ฺโญ นาํเสนอการจดัการเรียนการสอนบาลีสญัจรไปตามวดัต่างๆ ตัง้แต่ปีพ.ศ.

๒๕๖๓-๒๕๖๔ และใหม้ีการจดัการเรียนการสอนบาลีออนไลน ์ สว่นการเรียนการสอนปีพ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕ จะแจง้

ใหท้ราบต่อไป ชมวีดีโอการทอดผา้ป่าการศึกษา ไดปั้จจยักองทนุการศึกษา ๒๖,๖๘๙.๙๙ เหรียญ 

 

๒.๓ ฝ่ายเผยแผ่ 

 พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ ์ รองประธาน แจง้เรื่องฝ่ายเผยแผ่ ขณะนีท้าํหนงัสือสวดมนตภ์าษาองักฤษ 

จะพยายามทาํใหม้ีขอ้ผิดพลาดนอ้ยท่ีสดุและเริ่มหาทุนพิมพห์นงัสือมีผูบ้รจิาคแลว้ ๑๕๑,๔๒๐ บาท ๑๓,๗๗๓ 

เหรียญ หนงัสือมีทัง้หมด ๑๘๐ หนา้ จะพิมพ ์ ๑๐,๐๐๐ เลม่ มีโอกาสไดค้ยุกบัพระราชวิเทศปัญญาคณุ ประธาน

องคก์ารพระธรรมทตูโลก ท่านไดข้อขอ้มลูพิมพห์นงัสือสวดมนตภ์าษาองักฤษ เพื่อนาํไปพิมพต่์อ 

 สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติขอใหจ้ดัเสวนาผูน้าํนานาศาสนา จะขอคาํปรกึษาเร่ืองการจดังานเสวนา

กบัทางคณะกรรมการสมชัชาสงฆฯ์ อีกครัง้หนึ่ง 

 กลุม่สรา้งบญุหนนุบารมี ปวารณาทาํบญุถวายองัสะ ๒๕๐ ผืน และจะสง่ไปถวายพระธรรมทตูท่ีปฏิบติั

ศาสนกิจตามวดัต่างๆ วนันีส้่งไปแลว้ ๑๐๐ กว่ากลอ่ง ถา้ถึงแลว้ใชไ้ม่ได ้ขอใหแ้จง้มาท่ีวดัจะจดัสง่ใหใ้หม่ 

 ทกุวนัพธุจะมีการฝึกสวดมนตบ์าลีองักฤษกนั เวลา ๑๙.๐๐ น.ของฝ่ังตะวนัตก สามารถเขา้รว่ม

สงัเกตการณแ์ละรว่มฝึกสวดมนตไ์ด ้

 

๒.๔ ฝ่ายสาธารณูปการ/สาธารณสงเคราะห ์

พระราชธรรมวิเทศ รองประธาน ชีแ้จงเรื่องฝ่ายสาธารณปูการฯ มีการจดัทอดผา้ป่าสรา้งกองทนุ

สาธารณปูการและสาธารณสงเคราะห ์ขณะนีม้ีวดั ๖๕ วดัและญาติโยมบรจิาคตัง้กองทนุรวม ๕๔,๒๐๑.๙๙ 

เหรียญ 

 

วาระที ่๓ เร่ืองอื่นๆ(ถ้ามี)  

๓.๑ จัดกิจกรรมเน่ืองในวันอาสาฬหบูชา “สวดพระธัมมจักกปัปวัตนสูตร” ออนไลน ์

พระราชธรรมวิเทศ เสนอว่า ควรจดัตรงกบัวนัจรงิคือวนัเสารท่ี์ ๒๔ ก.ค.๒๕๖๔ สวดธัมมจกักปัปวตันสตูร

และอนตัตลกัขณสตูร   

พระวิเทศรัตนาภรณ ์เสนอว่า ควรจดัสวดไม่เกิน ๒ ชั่วโมง มีการเปิดงาน กล่าวธรรมกถา จิตภาวนา แผ่

เมตตา และสวดพระธมัมจกักปัวตันสตูร  

 พระครูรัตนปัญญาวิเทศ เสนอว่า ใหแ้ต่ละโซนรบัผิดชอบโซนของตวัเอง 

 ทีป่ระชุมมีมติว่า ใหแ้บ่งโซน อดัคลิปวีดีโอ แลว้สง่ใหท้างฝ่ายไอที นาํเสนอในวนัท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 



๓.๒ เร่ืองการจดังานประชุมสามัญปี ๒๕๖๕  

 พระครูปิยธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวดัพระมหาชนก แจง้เรื่องการประชมุสามญัปี ๒๕๖๕ ยินดีมอบใหว้ดั

ไทยลอสแองเจลิสเป็นเจา้ภาพแทน และขณะนีไ้ดซ้ือ้ท่ีดินขยายออกไปอีก ๒๘ เอเคอร ์

 พระมุนีวิเทศ ขอตัง้ขอสงัเกตเก่ียวกบัการสรา้งวดัพระธาตทุุง่เศรษฐีว่า ทาํไมสรา้งวดัมา ๑๐ ปีเพิ่งเสนอชื่อ

วดัเขา้ในสมชัชาฯ ควรขอขมากบัประธานอย่างเป็นทางการ แสดงว่าตอนนีย้อมรบัสมชัชาสงฆแ์ลว้ใช่ไหม    

 พระวิเทศธรรมคุณ ขอเรียนถามในที่ประชมุว่า วดัพระธาตทุุ่งเศรษฐีที่เสนอเขา้มานีจ้ะลงในหนงัสือพระ

จาํพรรษาไหม ? 

 พระมุนีวเิทศ แสดงความคิดเห็นว่า วดัสมเด็จพระมหาธีราจารยอ์ยู่ในความอนเุคราะห,์ วดัพทุธศรีรตันา

รามอยูใ่นความดแูล ส่วนวดัพระธาตทุ่งเศรษฐีใหข้อขมาก่อน 

 

๓.๓ การบริจาคช่วยเหลือโควิท ๑๙ ทีป่ระเทศไทย 

 พระเทพพุทธิวิเทศ ประธาน สอบถามเร่ืองการบรจิาคช่วยโควิท ๑๙ ที่ประเทศไทย จะทาํอย่างไรในกรณี

นี ้ 

 พระมุนีวิเทศ แสดงความคิดเห็นว่า ไม่ควรบรจิาคผ่านคณะสงฆ ์ควรบรจิาคผ่านไปทางโรงพยาบาลสนาม

โดยตรงเลย โดยมีตวัแทนของเราท่ีประเทศไทยพิจารณาว่าจะนาํไปช่วยท่ีไหน  

 พระราชธรรมวิเทศ แสดงความคิดเห็นว่า เห็นดีดว้ยใหว้ดัในสมชัชาฯ รว่มบรจิาค และควรบรจิาคไปช่วย

ที่ไหนดี  

 พระวิเทศรัตนาภรณ ์ แสดงความคิดเห็นว่า ควรบรจิาคตรงไปท่ีๆ เดือดรอ้นจรงิๆ ตามกาํลงัท่ีสามารถ

บรจิาคได ้ 

 พระครูสุตมงคลวิเทศ แสดงความคิดเห็นว่า ไม่ควรบรจิาคตอนนี ้เพราะเหตกุารณบ์านปลายไปเยอะแลว้ 

 พระมุนีวิเทศ แสดงความคิดเห็นว่า ควรประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการ ๓ รูป พิจารณาการช่วยเหลือผู้

เดือดรอ้นจากโควิท ๑๙   



 พระวิเทศธรรมคุณ แสดงความคิดเห็นว่า บรจิาคไป ๒๐,๐๐๐ เหรียญ แลว้ตัง้คณะกรรมการดแูล และ

ออกหนงัสือแจง้ใหว้ดัต่างๆ ในสมชัชาสงฆฯ์ รว่มบรจิาค  

 ที่ประชมุมีมติใหอ้นมุติัเงิน ๒๐,๐๐๐ เหรียญ ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัโควิทท่ีโรงพยาบาลสนามและทาํขา้ว

กลอ่งแจก แลว้ค่อยรบับรจิาคจากวดัต่างๆ ในสมชัชาฯ  และแจง้ใหป้ระธานสาํนกังานกาํกบัพระธรรมทูตไป

ต่างประเทศทราบ 

 พระเทพพุทธิวิเทศ ประธาน กล่าวสรุปการประชุมตามวาระต่างๆ  ขออนุโมทนาทุกรูปท่ีเขา้ร่วมประชุม 

กลา่วปิดการประชมุออนไลน ์และนาํไหวพ้ระสวดมนต ์

  

ปิดประชมุเวลา ๒๓.๐๐ น. 

ผูบ้นัทกึการประชมุ 

พระมหาปิยะ อตฺุตมป�ฺโญ 

 

 

ตรวจแก/้ผูร้บัรองรายงานการประชมุ 

พระวิเทศรตันาภรณ ์

เลขาธิการ 


